






# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

31 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>กัญชา</b></p> <p><b>กัญชา ยึดแทนธุรกิจดาวรุ่ง 2566</b>  <b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. ผู้จัดการสุดสัปดาห์</p> <p>- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย สำรวจ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ในปี 2566 โดยดูจากยอดขาย ต้นทุน ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุนหรือกำไรสุทธิผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาวะการแข่งขัน ความต้องการและความสอดคล้องกับกระแสนิยม จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลปรากฏว่าธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ไบกระท่อม ติดอันดับ 1 ใน 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ทั้งนี้ หอการค้าไทยฯ มองว่าหลังจากที่ประเทศไทยเปิดเสรีกัญชาและไบกระท่อม โดยไม่ถือเป็นสารเสพติด ทำให้เป็นประเทศผู้ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงกระแสความต้องการสมุนไพรไทย โดยเฉพาะกลุ่มกัญชง กัญชา ไบกระท่อม และฟ้าทะลายโจร ทำให้มูลค่าวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลปลดล็อก กัญชง กัญชา พ้นจากสถานะเป็นยาเสพติด (กรณีผลผลิตมีค่า THC ไม่เกิน 0.2%) การเข้าถึงกัญชา ไบกระท่อม ที่ง่าย และพบเห็นได้ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ทุกช่วงวัยได้มากขึ้นและการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเชื่อมั่นว่าธุรกิจกัญชง กัญชา และไบกระท่อม เป็นสมุนไพรทรงคุณค่าหากใช้ในทางที่ถูกที่ควร และสามารถต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยังดึงดูดให้กลุ่มธุรกิจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. รณรงค์เข็มกระตุ้น</b>  <b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ จนท.ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชน ประตูกองอ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น รวมถึงเปิดปฏิบัติการให้ อสม.เชิญชวนให้ปชช.มารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 และขอให้ อสม.เข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 5 เพื่อที่อสม.จะได้ดูแลชาวบ้านอย่างเต็มที่ และพร้อมรับบท.จากจีน เนื่องจากจีนเริ่มคลายล็อกให้ปชช.ออกนอกประเทศได้ และคนจีนมีความต้องการที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเป็นที่แรก</p> <p><b>2. เตรียมแนวทางมาตรการรองรับบท.จีน</b>  <b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรม คร. กล่าวว่า กล่าวว่าการในประเทศจีนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ในเปอร์เซ็นต์สูง คือ 2 เข็มแล้ว 90% และ 3 เข็ม 58% หากติดเชื้อมักจะป่วยไม่รุนแรง รวมถึงสายพันธุ์โควิดที่ระบาดในประเทศจีนก็เคยพบในไทย ซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทยเป็น BA.2.75 ทั้งนี้ สธ.เตรียมพิจารณาแนวทางเพื่อออกมาตรการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบทุกมิติ ทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจสังคม และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า จะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 5 ม.ค.2566 มาตรการที่สธ. เตรียมเสนอประกอบด้วย 1.ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนต้องมีประวัติการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อยคนละ 2 เข็ม 2.ผู้เดินทางทุกสัญชาติที่มีต้นทางมาจากจีนต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด 19 ส่วนคนไทยใช้สิทธิการรักษาในประเทศได้จาก 3 กองทุน คือบัตรทอง กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 3.มีผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK อย่างน้อยเป็นลบก่อนเดินทางถึงไทย 48 ชั่วโมง 4.ขอความร่วมมือผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMH ทั้งนี้ กรม คร.จะปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังค้นหาโรคติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง สถานที่เสี่ยงด้วยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ในผู้เดินทางเข้าประเทศที่สนามบินระหว่างประเทศ ไปจนถึงการเฝ้าระวังการติดเชื้อในจังหวัดท่องเที่ยวสถานที่เสี่ยง และกลุ่มนักท่องเที่ยว</p> <p>- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อธิการบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ขณะนี้ไทยเปิดประเทศ มีนท.จากหลายชาติเดินทางเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรือชาติอื่นๆ พบการติดเชื้อโควิด 19 และเชื่อว่าปัจจุบันไทยมีเชื้อโควิดเกือบทุกสายพันธุ์ ทั้งนี้ พฤติกรรมของนท.ต้องยอมรับว่าแตกต่างกัน การตัดสินใจออกมาตรการต่างๆ ทุกฝ่ายพยายามคำนึงถึงความสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจกับสุขภาพที่ไม่ห่างกันมากนัก ซึ่งสิ่งที่คนไทยควรทำ คือ 1.การรับวัคซีนป้องกันโควิดในกลุ่มผู้ทำงานด้านบริการ ต้องได้ 4 เข็ม และหากระยะห่างของวัคซีนเกิน 4 เดือนควรรับวัคซีนเข็มกระตุ้น และ 2.ยังคงต้องสวม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หน้ากากอนามัย แม้ว่าขณะนี้คนไทยจะมีการติดเชื่อไปแล้ว 70% รวมถึงสถานการณ์โควิดของไทย พบอัตราผู้ป่วยปอดอักเสบคงที่ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ isranews</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมควบคุมโรคจัดประชุมคกก.ด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีวาระสำคัญคือการเตรียมรับสถานการณ์เดินทางที่จะเพิ่มขึ้นจากประเทศจีน ที่มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อรับผู้เดินทางจากประเทศจีน ได้แก่ การตรวจเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 และกำหนดให้ผู้เดินทางซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้นที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด 19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 2. สื่อสารมาตรการของไทยและคำแนะนำต่างๆ ให้กับผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 3. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของไทย 4. เตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว 5. สื่อสารเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย 6. ด้านผู้ประกอบการและร้านค้า ดำเนินการตามแนวทาง SHA, SHA Plus 7. ภาคสาธารณสุข ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ก.คมนาคม สื่อสารไปยังผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวให้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 4 เข็ม ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์ยังมีความจำเป็นต้องกำหนดให้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในผู้เดินทางจากประเทศจีน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ European CDC แต่หากมีข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์หรือสถานการณ์ระบาดที่เปลี่ยนแปลง จะพิจารณาความจำเป็นของการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้ง ทั้งนี้ เตรียมนำเสนอต่อผู้บริหารในระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับผู้เดินทางจากประเทศจีนในวันที่ 5 ม.ค. 2566 นี้ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการของประเทศร่วมกันต่อไป</p> <p><b>3. สายพันธุ์โควิด</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Facebook</p> <p>- เพจดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โพสต์ ฐานข้อมูล GISAID ได้แสดงข้อมูลรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่ระบาดในหลายมณฑลของประเทศจีนตอนนี้ ซึ่งถอดรหัสโดยมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong และ Chinese CDC ระบุว่าไวรัสที่เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในปักกิ่งและฟูเจี้ยน คือ BF.7 ซึ่งคาดว่าได้รับไวรัสมาจากมองโกเลีย ส่วนเมืองอื่นๆ ไวรัสที่กำลังระบาดอยู่คือ BA.5.2 เมื่อเทียบตัวอย่างไวรัสที่มีข้อมูลอยู่ทั้งหมด เทียบกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล GISAID แล้ว ไม่มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่นำกังวลเหมือนที่มีการคาดการณ์กันในบางประเทศ ทั้ง BF.7 และ BA.5.2 เป็นสายพันธุ์ที่เคยระบาดในตะวันตกซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยสายพันธุ์ใหม่กว่า อย่าง BQ.1.1 และ XBB หรือ BA.2.75.2 แล้ว ดูเหมือนไวรัสในจีนตามหลังไวรัสจากภายนอกอยู่พอสมควร</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สธ. ชู รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยและสมุนไพร ดูแลสุขภาพประชาชน</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thejournalistclub</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของ สธ. คือ Health for Wealth นำเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย มาใช้ขับเคลื่อนสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นรพ.ศูนย์ที่มีความโดดเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร มีการพัฒนาและยกระดับงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 3 ประเด็น คือ 1.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness ผ่านกิจกรรมและบริการของ อภัยภูเบศร เดย์ สปา และ ภูมิภูเบศร 2.การผลิตยาและสมุนไพรไทยสู่สากล โดยโรงงานผลิตยาสมุนไพรและมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรในประเทศ และ 3.การใช้นวัตกรรมสุขภาพและการส่งออก โดยการอบรมความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ โดยทั้ง 3 ประเด็น มีการฝึกอบรมภายใต้แนวคิด สร้างงาน สร้างอาชีพ พึ่งพาตนเอง</p>	
<p><b>เปิดอาคารใหม่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.สยามกีฬา</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2565 ในธีม การบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยด้วยดิจิทัลทางสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จัดขึ้นโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย ณ ห้องบอลรูม 2 รร.ดิ เอ็มเมอรัลด์</p>	
<p><b>ของขวัญปีใหม่ 2566</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สธ. ได้ประกาศให้ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย และเริ่มขับเคลื่อนนโยบายจากการมอบของขวัญปีใหม่ตลอดปีหลายรายการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทั้งนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุทั่วประเทศเข้ารับของขวัญ โดยติดต่อผ่าน อสม. หรือหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน อาทิ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ แวนสายตาจำนวน 1 ล้านชิ้น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 5 ล้านชิ้น ฟันเทียมและรากฟันเทียม จำนวน 36,000 ราย</p>	
<p><b>เหตุเพลิงไหม้บ่อนปอยเปต</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. มติชน          - นายประภาส ผูกดวง นายแพทย์สสจ.สระแก้ว กล่าวถึง ความคืบหน้าเกิดเหตุไฟไหม้กาสิโนในบ่อนปอยเปต แกรนด์โตมอนด์ ซิตี้ โฮเต็ลแอนด์กาสิโน ว่า ขณะนี้มีผู้บาดเจ็บกว่า 50 ราย เข้ารักษาตัวอยู่ที่ รพ.ในสระแก้ว และ 13 รายต้องใช้เครื่องพยุงชีพ</p>	-
<p><b>ยาลดไขมันอินเดีย</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก          - นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการอย. เผยกรณีข่าวเด็กในสาธารณสุขรัฐอุซเบกิสถาน เสียชีวิต 18 ราย หลังรับประทานยาลดไขมัน คอค-วันแม็กซ์ ที่ผลิตโดยบริษัทมาเรียนาไบโอเทคจากอินเดีย ทั้งนี้ อย.ตรวจสอบแล้วไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว และไม่พบข้อมูลการขายบนอินเทอร์เน็ตของไทย รวมทั้งไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและวัตถุดิบที่มาจากบริษัทมาเรียนาไบโอเทคฯ และจะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	-
<p><b>สรุปข่าวเด่น ยกระดับชีวิตปี 2565</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน คอลัมน์ สกู๊ปพิเศษ          - ทีมข่าวชีวิตคุณภาพ สรุป เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วประเทศ ในรอบปี 2565 ดังนี้ 1. การยกระดับบัตรทอง 30 บาท สามารถเข้ารับรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวเหมือนในอดีต 2. สปสช. ให้สิทธิบัตรทอง ที่ไม่สมัครใจทำล้างไตผ่านทางช่องท้องสามารถเลือกใช้วิธีฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3. พบโรคฝีดาษวานรที่ไทย 4. ครม.อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,100.61 ล้านบาท ในโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอสม. และ อสส. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. 2565 รวมเป็น 2,000 บาทต่อคน 5. โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ถูกลดระดับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 6. ฉีดวัคซีนโควิดเด็ก 6 เดือน - 4 ปี ครั้งแรก 7. การถ่ายโอน สอน.-รพ.สต. จำนวน 3,264 แห่ง ทั่วประเทศ</p>	-